

## TỈNH ỦY NINH THUẬN

\*

Số -CV/TU

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kết luận  
số 01-KL/TW của Bộ Chính trị

## ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Ninh Thuận, ngày tháng 7 năm 2023

*Kính gửi:-* Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn,  
- Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc,  
- Ban Thường vụ Tỉnh đoàn.

Sau 03 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị gắn với triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhiệm vụ chính trị của địa phương; các cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện, tạo sự lan tỏa trong xã hội. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào nền nếp và trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong các cấp ủy, tổ chức đảng. Công tác tổ chức học tập, nghiên cứu, tuyên truyền, thực hiện Kết luận số 01-KL/TW và chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm được các cấp ủy đảng, chính quyền triển khai nghiêm túc theo đúng chỉ đạo. Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng thực hiện, gắn với đánh giá chất lượng tổ chức, cán bộ, đảng viên và công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ. Cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, sự cần thiết trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; từ đó, góp phần nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên; xây dựng ý thức tự giác, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp; ngày càng xuất hiện nhiều mô hình mới, việc làm tốt, tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác, tạo sức lan tỏa trong quần chúng nhân dân và toàn xã hội, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những khó khăn, hạn chế đó là: Một số cấp ủy, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu chưa thực sự quyết liệt, sát sao trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, nhất là vận dụng việc học tập theo Bác bằng những việc làm cụ thể, hành động thiết thực để thực sự tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội;

ba nội dung “*Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên*” chưa được triển khai đồng bộ; sức lan tỏa trong Nhân dân có chuyển biến nhưng chưa đủ mạnh và sâu rộng. Vẫn còn những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, điều hành của các cấp chính quyền, nhất là công tác tiếp dân, giải quyết hành chính cho người dân ở cơ sở. Công tác tuyên truyền, phát hiện, nhân rộng các tập thể, cá nhân tiêu biểu chưa được chú trọng đúng mức.

Để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, gắn với thực hiện các Nghị quyết Trung ương về công tác xây dựng Đảng; Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

**1.** Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục ngay những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra tại Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị. Tổ chức, triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm đã nêu trong Báo cáo số 307-BC/TU và Kết luận số 386-KL/TU ngày 19/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đề ra; trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt 03 nội dung: Học tập Bác, làm theo Bác và nêu gương theo Bác, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, các quy định về nêu gương của Đảng, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực sự thấm sâu, lan tỏa và trở thành nền tảng, động lực tinh thần của xã hội; góp phần tích cực, hiệu quả trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin trong quần chúng nhân dân; tạo động lực, cổ vũ toàn Đảng bộ, toàn quân và Nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

**2.** Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, thực hiện và nhân rộng các mô hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị. Trong đó, tùy theo đặc điểm, tình hình, chức năng, nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị, các cấp ủy đảng, chính quyền xem xét, xây dựng và tổ chức thực hiện các mô hình và cách làm hay, như: “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ”, “Nâng cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên”, “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh”, “Những chuyến xe yêu thương”, “Cột điện nở hoa”, “Tuyến đường tự quản”, “Làm một phần việc nhỏ, giúp được người bớt khó”, “Lò đốt rác thải gia đình”, “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân

dân, phát huy dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu”, “Đổi mới, sáng tạo, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”, “Đường rộng, sáng điện, nhiều hoa; Nhân dân đồng lòng, nông thôn phát triển”, “Đổi rác thải nhựa nhận quà may mắn”...

3. Giao các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cụ thể hóa thành nhiệm vụ, giải pháp phù hợp tình hình thực tiễn của cơ quan, địa phương, đơn vị để triển khai, thực hiện đạt hiệu quả thiết thực.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo Thường trực Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Trung ương.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Ban Tuyên giáo Trung ương, T79 (báo cáo),
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ  
PHÓ BÍ THƯ**

**Phạm Văn Hậu**